



ชีพจรรยาวัน

งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จ.เลย

โทร. 0-4283-5224-8 โทรสาร. 0-4281-1143

ภาคต้นประสงคส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะได้แก่ งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารเรียนรอบ 8 ชั้น หรือทาง Mail : pr.lru@hotmail.com

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1928 ประจำวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561”

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561” **วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ บริเวณห้องโถง อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

กำหนดการ

เวลา	กิจกรรม
06.40 - 07.00 น.	ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถง อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
07.00 - 09.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี คณะปติคณะวิทยาการจัดการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ พระสงฆ์ให้พร ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกัน/ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากรวดน้ำ/รับพร ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใส่บาตร พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับประทานอาหารเช้า
- เสร็จพิธี -	

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ และชมรม /ชุมนุม กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 **ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

กำหนดการ

เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
09.00 - 09.20 น.	พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
09.20 น.	การแสดงพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
09.30 - 12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> เริ่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 - เวทีกลาง ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก/เยาวชน โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กิจกรรมบนเวทีกลางจัดให้มีการแสดง โชว์สลับกันไปตลอด ในภาคเช้าระหว่างนักเรียน นักศึกษา) - แวกของขวัญ /รางวัล แก่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา ที่ร่วมกิจกรรม และอื่นๆ
13.00 น.	เสร็จสิ้นงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กำหนดการให้บริการส่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บัณฑิตส่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ www.lru.ac.th ตามกระบวนกรในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการให้บริการและวัดตัว (พร้อมชำระเงิน) ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
จองชุดครุยวิทยฐานะ ผ่านระบบออนไลน์ www.lru.ac.th	วันที่ 5 - 20 มกราคม 61
วิธีการชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ผู้ชำระเป็นผู้รับผิดชอบ	วันที่ 5 - 21 มกราคม 61

ในการนี้ ขอให้บัณฑิตชำระเงินในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ตามอัตรา ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

📢 ขอเชิญชมนิทรรศการ "ภาพ พิมพ์ เพื่อ พ่อ" โดย ศิลปิน อาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย **ระหว่างวันที่ 3 - 30 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ต้นตาล จ.ขอนแก่น**

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บรรณาธิการ : นายกนก นามคันธ์

อาจารย์ตรวจเวร : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์อยู่เวร : ผศ.ดร.ชิต ทิพรส

เจ้าหน้าที่อยู่เวร: 1.นายเสวีรัฐสันต์ จันทร์วัน 2.นายศุภชัย มิ่งดิงคำ 3.นายพิพัทธ์ อังคำ 4.นายพรรัตน์ บรรเทา 5.นายนิศร ดวงพรม 6.นายสุรัตน์ พิมพ์โคตร

เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายณภาพล พรมจักษ์

เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

รายการ	จำนวนเงิน
1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	
1.1 ค่าเช่าชุดครุย	1,500 บาท
1.2 ค่าประกันชุดครุย	1,000 บาท
รวมชำระ	2,500 บาท
2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์เช่าชุดครุย	2,500 บาท
3. อัตราค่าตัดชุดครุยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี	3,000 บาท

สอบถามได้ทำงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ โทร. 0-4280-8000 ต่อ 51151

ข่าว...จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สวัสดิ์ปีใหม่ 2561 ทุกท่านครับ ในโอกาสปีใหม่ 2561 นี้ ขออวยพรให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป ครับ ผมได้เขียนข่าวสารให้บุคลากรทุกท่านได้อ่านผ่านทางซีพจรายวันมาสองสามฉบับแล้วและได้ตั้งใจว่าจะเขียนแจ้งข่าวสารหรือแนวนโยบายการทำงานให้อาจารย์ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทาง ในการทำงานร่วมกันและจะทำให้เป้าหมายการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ

ในปีนี้นี้ผมคงยึดแนวทางการทำงานตามกรอบภาระหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะว่าจะมีการติดตามจากการประเมินสามแหล่งด้วยกันคือ การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการประเมินจาก สมศ. ซึ่งต้องมีการเตรียมหลักฐานข้อมูลให้พร้อมมากที่สุดโดยเฉพาะการประเมินจาก สมศ. ถ้าไม่ผ่านจะถูกประกาศให้สาธิตารณจนได้รับทราบซึ่งความน่าเชื่อถือศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยจะลดลงซึ่งได้มีการประชุมเตรียมการไปแล้วและเพื่อให้การติดตามการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะให้แต่ละหน่วยได้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสครับ

สำหรับคณาจารย์ครับในปีนี้นี้คงตั้งเป้าหมายที่สำคัญคือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การเตรียมการสอน การสอนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุดหากท่านอาจารย์มีความพร้อมก็สอนเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไปเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครับ และขอให้แจ้งนักศึกษาเรื่องความมีระเบียบวินัยในการขับขี่ การใช้กฎจราจรอย่างเคร่งครัด การใส่หมวกกันน็อค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในเดือนมกราคมและทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อคตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาครับ

เมื่อจัดการเรียนการสอนแล้วการประเมินผลการเรียนหรือการตัดเกรดก็มีความสำคัญครับควรมีข้อมูลอย่างชัดเจนจากเครื่องมือหลายๆ ประเภท เช่น การเข้าเรียน การทำงานเดี่ยว การทำงานกลุ่ม สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน แล้วจึงดำเนินการตัดเกรด ก็จะให้การตัดมีความน่าเชื่อถือสูงตรงกับ

สภาพความเป็นจริงของนักศึกษาไม่เกิดการร้องเรียนและขอให้ส่งตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาได้ตรงตามเวลาคับ

เรื่องการทำวิจัยเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่อาจารย์ทุกท่านต้องดำเนินการให้มีผลงานวิจัยและมีงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือการไปนำเสนอ ครับ ผมได้จัดสรรงบประมาณลงสู่สาขาหลายสาขาดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการอาจจะมิงงานวิจัยแล้ว ผมจะได้ติดตามโดยผ่านทางคณบดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้มีผลงานซึ่งสามารถนำไปขอผลงานทางวิชาการได้ ตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. จะได้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวข้องกับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยครับ ส่วนเรื่องกรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขอให้อาจารย์เป็นภาพรวมมีการศึกษาพื้นที่ กำหนดพื้นที่และนำมากำหนดประเด็นในการบริการวิชาการเป็นภาพรวมของคณะจะทำให้การบริการวิชาการเป็นไปตามนโยบายของ สกอ. และตามพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่ 10 ครับ

ทั้งสองส่วนที่ผมได้กล่าวถึงในปีนี้นี้ต้องเร่งดำเนินการทุกท่านครับ ผมจะนำสิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในรอบที่ผ่านมาก็ดำเนินไปได้ด้วยดี ผมได้กำชับให้ผู้บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการปฏิบัติงานซึ่งเน้นภาระหน้าที่หลักมีแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานที่ผมได้แจกให้อาจารย์ทุกท่านไปแล้ว ก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านได้บันทึกผลการปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยการบริการวิชาการ และอื่นๆ ตามแบบบันทึกด้วยครับ

ในวันที่ 5 - 6 มกราคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะได้จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษาระดมทุนเพื่อเด็กเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ณ วัดโพทงบ้านห้วยเตือ ตำบลน้ำพูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านบริจาคและเข้าร่วมกิจกรรมครับ ตอนเย็นวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าการศึกษา เวลา 18.00 น. รถออกจากมหาวิทยาลัยเวลาประมาณ 15.30 น. ส่วนตอนเช้าวันที่ 6 มกราคม 2561 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเวลา 7.30 น. และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเวลา 10.00 น. ครับ

ผมต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานปีใหม่ของมหาวิทยาลัย 2561 มีการทำบุญตอนเช้า ตอนบ่ายมีการแข่งขันกีฬาซึ่งพิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาทุกคนมีความสุขและสนุกสนาน ส่วนภาคค่ำบรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน ทุกคนได้แลกเปลี่ยนของขวัญและทำหน้าที่โชคดีได้รับของขวัญจากผู้บริหารก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับ... ขอขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอให้ "ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 1"
มาปฏิบัติงานในวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561